



ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตาม ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่องรับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้ ๑) ตำแหน่ง ครูช่วยสอน รายวิชา งานธุรกิจ และ ๒) ตำแหน่ง ครูช่วยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดวัน เวลา สถานที่ตามประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงานมากที่สุด ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตามที่กำหนด โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงท่า วาจา อารมณ์ ทัศนคติและบุคลิกภาพอื่นๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย

- ๑) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
- ๒) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
- ๓) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองไว้ ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.พ. ก.จ. หรือ ก.ค. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

(นายเจริญชัย ล่ามสมบัติ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม)

เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

รับสมัครปฏิบัติหน้าที่	ครูช่วยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัคร	จำนวน ๒ ราย
ผู้มีสิทธิ์สอบสรรหา	จำนวน ๒ ราย ดังนี้
	๑. นางสาวศุภรัตน์ โพธิ์ชัยภูมิ
	๒. นายณัฐพงษ์ เขียวสุภาพ
รับสมัครปฏิบัติหน้าที่	ครูช่วยสอน รายวิชา งานธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัคร	จำนวน ๑ ราย
ไม่มีสิทธิ์สอบสรรหา	จำนวน ๑ ราย เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู)